



ข้าราชการแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ส่วนกิจการสำนักงานภาค

โทร. 0-5393-1216 โทรสาร 0-5322-4171 www.bot.or.th

ฉบับที่ 9/2550

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2550

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือโดยรวมในเดือนพฤษภาคม 2550 ด้านอุปทาน รายได้ของเกษตรกรขยายตัวดีกว่าระยะเดียวกันปีก่อน แต่ชะลอลงจากเดือนก่อนตามผลผลิตและราคาพืชหลักที่ชะลอลง ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลงในหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จากการปรับเปลี่ยนสินค้าที่ผลิตอยู่เดิมให้เป็นสินค้าที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่และการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้น แต่สำหรับการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องคัมและน้ำตาลเร่งตัวมาก สำหรับภาคบริการปรับตัวลดลงตามฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนทางด้านอุปสงค์ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวในอัตราชะลอลงตามการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของผู้บริโภค ส่วนการลงทุนภาคเอกชนลดลงแต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การส่งออกและนำเข้าลดลง ดัชนีราคาผู้บริโภคเร่งตัวจากเดือนก่อน ส่วนเงินฝากและเงินให้สินเชื่อยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง

รายละเอียดของแต่ละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้

1. ภาคเกษตร รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 ระยะเดียวกันปีก่อน แต่ชะลอลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย โดยผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 โดยข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นมาก จากเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกจากแรงจูงใจของราคา ประกอบกับปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย น้ำท่าปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 จากเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดและถั่วในปีก่อนหน้า ส่วนลีนิจ ถั่วเหลือง และสับปะรด ลดลงร้อยละ 1.4 ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 5.8 ตามลำดับ ด้านราคาพืชสำคัญเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.7 โดยราคาลีนิจสูงขึ้นร้อยละ 5.0 เนื่องจากผลผลิตลดลงประกอบกับการกระจายสินค้าออกนอกแหล่งผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกมามาก และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย ราคามันสำปะหลังสูงขึ้นร้อยละ 8.7 ตามอุปสงค์ที่มีต่อเนื่องประกอบกับเป็นผลจากมาตรการรับจำหน่ายของทางการ และสับปะรดโรงงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 1.6 เท่าตัว เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่วนข้าวนาปรังราคาลดลงร้อยละ 5.1 เนื่องจากผลผลิตมีความชื้นสูงจากกระทบฝนช่วงเก็บเกี่ยวและเกษตรกรเร่งจำหน่าย

2. ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยลดลงร้อยละ 7.8 เหลือ 162.6 ล้านดอลลาร์ ทรอ. จากการที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทปรับเปลี่ยนสินค้าที่ผลิตอยู่เดิมให้เป็นสินค้าที่สอดคล้องเทคโนโลยีใหม่และบางประเภทประสบภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้น ส่งผลให้การผลิต อุปกรณ์ Hard Disk ลดลงร้อยละ 36.2 และแผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลว (LCD) ลดลงเกือบเท่าตัว อย่างไรก็ตาม การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น และเลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป

ขยายตัวดีตามความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ด้านการผลิตเครื่องดื่มน้ำร้อนตัวขึ้นร้อยละ 41.6 เป็นผลจากปีก่อน มีการซ่อมเครื่องจักร การผลิตน้ำตาลซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ปริมาณการผลิต 14.4 พันเมตริกตัน โดยรวมผลผลิตน้ำตาลภาคเหนือฤดูกาล 2549/50 มีจำนวน 2,081.0 พันเมตริกตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.5 จากฤดูกาลผลิตปีก่อน ส่วนการผลิตวัสดุก่อสร้างลดลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 14.0 ตามโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะของภาครัฐที่ลดลง

3. ภาคบริการ ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนและเดือนก่อนตามฤดูกาล ประกอบกับไม่มีกิจกรรมหลักๆ ด้านการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางขึ้นมาจังหวัดในภาคเหนือ โดยเครื่องชี้ภาคบริการที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.1 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 4.3 เดือนก่อน อัตราการเข้าพักของโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 38.6 ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.1 และราคาห้องพักเฉลี่ย 895.0 บาทต่อห้องต่อวัน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.6 ส่วนปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.7 ชะลอลงจากเดือนก่อน

4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน โดยปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.1 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 เดือนก่อน การจัดเก็บในหมวดอุตสาหกรรมและค้าปลีกค้าส่งชะลอลง ทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ลดลงร้อยละ 13.6 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 7.0 เดือนก่อน จำแนกเป็นปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงร้อยละ 15.5 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 11.7 เดือนก่อน และปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ลดลงร้อยละ 12.4 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 3.4 เดือนก่อน ขณะที่ปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 30.0 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 5.5 เดือนก่อน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริโภคของประชาชนที่ลดลง แม้ว่าจะมีรถรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดและอยู่ในช่วงเปิดการศึกษาใหม่ซึ่งโดยปกติจะมีความต้องการซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น

5. การลงทุนภาคเอกชน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่มีสัญญาณที่ดีขึ้นจากความสนใจลงทุนในภาคก่อสร้าง ตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลภาคเหนือ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.8 สูงกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เดือนก่อน โดยเป็นการขยายตัวของพื้นที่ก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากการขออนุญาตก่อสร้างแฟลตของการเคหะแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสำคัญ ด้านเครื่องชี้สำคัญอื่นๆ ได้แก่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินลดลงร้อยละ 7.0 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 6.4 เดือนก่อน สำหรับการลงทุนของกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 93.6 โดยเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในจังหวัดลำพูน

6. การค้าต่างประเทศ การส่งออก ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.6 เหลือ 220.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. และลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการย้ายด่านทำพิธีการส่งออก

ของสินค้าประเภทลวดเคเบิลและชุดสายไฟ และ ผู้ส่งออกบางส่วนใช้ระบบ Paperless Customs ในการทำพิธีการศุลกากร ทำให้ข้อมูลไปรวมยอดที่ส่วนกลาง ประกอบกับการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดลดลง ส่งผลให้การส่งออกผ่านด่านท่าอากาศยานเชียงใหม่และด่านศุลกากรลำพูนลดลงร้อยละ 20.2 และร้อยละ 15.6 เหลือ 17.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. และ 147.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามลำดับ สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ เเลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป Glass Magnetic Disk และแผงวงจรสำเร็จรูป ด้านการส่งออกผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 เป็น 55.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เร่งตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 เดือนก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปพม่าที่ขยายตัวร้อยละ 22.8 เป็น 39.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ส่วนการส่งออกไปจีน (ตอนใต้) เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากการส่งออกสินค้าน้ำมันปาล์ม ยาง และผงชูรส แต่การส่งออกไปลาวลดลงร้อยละ 17.8

การนำเข้า ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 21.3 เหลือ 118.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. และลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการย้ายด่านทำพิธีการนำเข้าในวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมผลิตลวดเคเบิลและชุดสายไฟ และการนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง โดยการส่งออกผ่านด่านท่าอากาศยานเชียงใหม่และด่านลำพูนลดลงร้อยละ 15.0 และร้อยละ 21.3 เหลือ 6.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. และ 103.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามลำดับ สินค้านำเข้าที่ลดลงได้แก่ แผงวงจรรวม และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดลงร้อยละ 28.4 ร้อยละ 4.6 ตามลำดับ ด้านการนำเข้าผ่านด่านชายแดนลดลงร้อยละ 25.0 เหลือ 8.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 9.9 เดือนก่อน การนำเข้าจากพม่าลดลงร้อยละ 62.7 เหลือ 3.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ส่วนการนำเข้าจากลาวและจีน (ตอนใต้) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 และกว่าเท่าตัว ตามลำดับ

ดุลการค้า ในเดือนพฤษภาคม 2550 เกินดุล 102.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนและเดือนก่อนที่เกินดุล 88.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. และ 65.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามลำดับ

7. ราคาสินค้า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.8 เร่งตัวจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เดือนก่อน โดยราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เดือนก่อน ตามราคาข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้งที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 โดยราคาสินค้าในหมวดนี้เป็นารเพิ่มขึ้นของราคาข้าวเหนียวร้อยละ 47.6 ราคาผักและผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 ตามต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น ขณะที่ราคาหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากการสูงขึ้นของค่าโดยสารสาธารณะและค่ากระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และร้อยละ 2.8 ตามลำดับ ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.5 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เดือนก่อน

8. การจ้างงาน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเดือนเมษายน 2550 กำลังแรงงานรวมของภาคเหนือมีจำนวน 6.62 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 6.42 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.0 ของกำลังแรงงานรวมต่ำกว่าร้อยละ 97.2 ระยะเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย แรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ตามการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานในสาขาการผลิต และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 และร้อยละ 14.8 ตามลำดับ

ขณะที่แรงงานในภาคเกษตรลดลงร้อยละ 1.9 ทางด้านผู้ว่างงานมีจำนวน 0.14 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของกำลังแรงงานรวม สูงกว่าร้อยละ 1.4 เดือนก่อน และร้อยละ 1.9 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน

สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนพฤษภาคม 2550 มีจำนวน 0.59 ล้านคน ทรงตัวจากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.2

9. การเงิน ยอดคงค้างเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2550 มียอดคงค้างทั้งสิ้น 340,497 ล้านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.4 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เดือนก่อน โดยมีการเบิกถอนเงินฝากของอุตสาหกรรมส่งออก ทำให้เงินฝากลดลงมากที่จังหวัดลำพูน ทุกรายก็ดี เงินฝากเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัยและลำปาง ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของส่วนราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ทางด้านเงินให้สินเชื่อ มียอดคงค้าง 277,083 ล้านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.1 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เดือนก่อน โดยสินเชื่อเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพิจิตร ในธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง บริการ และ โรงสี ทุกรายก็ตาม มีการชำระสินเชื่อของธุรกิจค้าพืชไร่และ โรงสี ส่งผลให้สินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์และกำแพงเพชร สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 81.4 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 78.6 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

3 กรกฎาคม 2550

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสาคร ศรีสวัสดิ์

โทร 0 5393 1157

e-mail : sakorns@bot.or.th